



ข้อสั่งการผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กรณี : ฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สถานการณ์ สถานการณ์ในต่างประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันใน 25 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ ประเทศที่มีการรายงานพบผู้ป่วยล่าสุด ได้แก่ ประเทศสเปน รวมผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อทั้งสิ้น จำนวน 12,037 ราย เสียชีวิต 259 ราย (2.1 %) ผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบในประเทศจีน มาตรการลดการแพร่กระจายเชื้อในประเทศจีนยังคงเดิม และทยอยส่งเครื่องบินไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตกค้างตามประเทศต่าง ๆ กลับประเทศ สถานการณ์ ในประเทศไทย ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 19 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้วกลับบ้านได้ 7 ราย มาตรการในประเทศไทย ยังคงเดิม สถานการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การคัดกรอง ณ สนามบินหัวหิน ถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้มีอาการเข้าได้ตามนิยาม มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 1 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วย High Risk 24 ราย เดินทางกลับประเทศแล้ว 4 ราย ผลตรวจ Negative 19 ราย รอผล 1 ราย ส่วนผู้ป่วย PUI จำนวน 2 ราย ออกจากโรงพยาบาลแล้วทั้ง 2 ราย เมื่อวานนี้ เนื่องจากผลไม่พบเชื้อ มาตรการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้มาตรการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ข้อมูลจากทีมตระหนักรู้ ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 20 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.)

IC มีข้อสั่งการ ดังนี้

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1	ผู้ป่วย PUI ที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกราย ต้องดำเนินการตรวจ CBC และ X-Ray ปอด รายงานผลแก่แพทย์ภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อให้การรักษาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว ทันที	Operation
2	ให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่ประชาชน ในด้านการป้องกันโรค เน้นการสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมชนซึ่งมีคนจำนวนมาก และเมื่อเดินทางโดยพาหนะสาธารณะ, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือ Alcohol Hand Gel รวมถึง กินร้อน ช้อนกลาง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น	PIO
3	ผู้ป่วยที่อยู่ในเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค ให้ดำเนินการสอบสวนโรคตามระบบอย่างรวดเร็ว ให้ได้เนื้อหาที่ละเอียด ชัดเจน เป็นไปตามมาตรฐาน	Operation
4	ผู้บริหารของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัด ต้องรับทราบและควบคุมกำกับติดตาม การดำเนินงานของทุกภารกิจตามกล่อง ICS ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการตามข้อสั่งการของ IC จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ	IC จังหวัด และอำเภอ
5	นัดประชุม EOC ครั้งต่อไป วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.	Planning

(นางเพ็ชรรัตน์ ตั้งตระกูลพงศ์)

Liaison Officer ศูนย์ปฏิบัติการ EOC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทร. 084 7482518 , 032 611437 ต่อ 305

(นางจันทนา ศิริโยธิพันธุ์)

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (IC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์